

Tổng quan

Quốc gia: Canada

Tỉnh: British Columbia

Múi giờ: UTC-8

Diện tích: 299.23 km²

Dân số: 85,678

Khí hậu: Kamloops có bốn mùa rõ rệt với hơn 2,000 giờ nắng hàng năm. Thời tiết mùa hè thường khô nóng, mùa đông ôn hòa ở vùng trung và có tuyết ở vùng cao. Độ ẩm ban ngày thường thấp và mát vào ban đêm.



Kamloops

British Columbia, Canada

Sự pha trộn độc đáo của cao nguyên hoang vắng, thung lũng trù phú, rừng thông, hồ và núi phủ tuyết trắng mở ra cơ hội vô tận cho các hoạt động giải trí ngoài trời.

Nằm về phía nam trung tâm của tỉnh bang British Columbia, nơi giao nhau giữa hai nhánh sông Thompson Kamloops, Kamloops là thành phố lớn thứ ba của tỉnh bang với sự pha trộn độc đáo của cao nguyên hoang vắng, thung lũng trù phú, rừng thông, hồ và núi phủ tuyết trắng mở ra cơ hội vô tận cho các hoạt động giải trí ngoài trời.

Kamloops được bao quanh bởi các cộng đồng nhỏ ở khu Cherry Creek, Pritchard, Savona, Scotch Creek, Adams Lake, Chase, Paul Lake, Pinantan cùng các cộng đồng dân cư khác. Đây là cộng đồng lớn nhất trong khu vực Thompson-Nicola và là nơi tọa lạc các văn phòng chính quyền của khu



vực. Thành phố được xếp hạng thứ 37 trong danh sách của 100 khu vực đô thị lớn nhất ở Canada với 85,678 dân vào năm 2011

- Mùa hè khô nóng, mùa đông mát mẻ với hơn 2,000 giờ nắng hàng năm.
- Các hoạt động ngoài trời phong phú, nhiều hồ nước tự nhiên, công viên, sân golf và các khu nghỉ mát trượt tuyết đẳng cấp thế giới.
- Trung tâm quốc tế thịnh vượng, đa dạng về văn hóa và nghệ thuật, lối sống tiện nghi.
- Dịch vụ y tế tuyệt vời, trường học, nhà ở giá cả phải chăng và cộng đồng an toàn.



Cơ hội học tập

Hiện nay Kamloops đã dần dần được biết đến như điểm đến du học an toàn và chi phí phải chăng tại British Columbia. Vì lẽ đó, Công Ty HKPS Edu đã hợp tác với trường Đại học Thompson River là trường đại học uy tín tại thành phố này để đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở nơi đây. Chúng tôi xin giới thiệu về trường để các bạn tham khảo như sau:

Trường đại học Thompson Rivers (TRU): là trường đại học lớn thứ tư của tỉnh bang British Columbia, có khu học xá nằm trong danh sách các khu học xá trường đại học đẹp nhất ở Canada. Một cộng đồng năng động của hơn 13,000 sinh viên từ khắp nơi Canada và toàn thế giới theo học các chương trình đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng chỉ nghề, giáo dục thường xuyên và chương trình tiếng Anh. Hơn 10,000 sinh viên khác tận dụng lợi thế học tập linh hoạt của TRU để học tập trực tuyến hoặc từ xa thông qua Khoa đại học mở.

HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT

Website: www.hkpsedu.com Email: info@hkpsedu.com Facebook: www.facebook.com/hkpscompany

TP. HỒ CHÍ MINH

57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tầng 2, P.203, Vietnam Business Center
Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

ĐÀ NẴNG

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy